

**อนุมัติให้ "การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน"
เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน**

นำเสนอเมื่อ : 3 มิ.ย. 2556



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๙๒๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง อนุมัติให้ “การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๒. เกณฑ์การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่าน” และกำหนดให้
วันที่ ๒ เมษายนของทุกปีเป็น “วันรักการอ่าน” เพื่อพัฒนาประชาชนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนในสถานการณ์ที่นักเรียนจะประสบในชีวิตจริง ซึ่งมีรอบการประเมิน ๓ ปี/ครั้ง นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินผลด้านการอ่านของนักเรียนในอีก ๓ ปีข้างหน้า และเพื่อให้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมที่หลากหลายแสดงถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เป็นยุวบรรณารักษ์ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอนุมัติให้ “การแข่งขัน
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้จัดทำหลักเกณฑ์
การแข่งขันดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง การแข่งขันดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ครูบรรณารักษ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงตามหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน โดยครูบรรณารักษ์
สามารถนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๕๗๓๐

รายละเอียดเพิ่มเติม

<http://www.obec.go.th/documents/37257>